

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /CĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày tháng 7 năm 2021

CÔNG ĐIỆN

Về việc bổ sung một số các biện pháp nâng cấp độ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trước diễn biến mới

Vừa qua tỉnh ta đã phát hiện 01 trường hợp mắc Covid-19 từ địa phương khác về tỉnh, nhờ công tác kiểm tra, giám sát được các ngành, các cấp thực hiện kịp thời, chặt chẽ, nghiêm túc nên cơ bản đã kiểm soát được nguồn lây. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp trên cả nước, dự báo thời gian tới lượng người dân từ vùng dịch đến/về tỉnh Ninh Thuận sẽ còn nhiều, vì vậy phải có giải pháp dứt khoát, mạnh mẽ, triệt để, hiệu lực hơn; phải huy động toàn bộ nhân lực, vật lực, tiếp tục siết chặt hơn nữa, chấp nhận vất vả hơn theo tư tưởng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã quán triệt là “*không được nói không, không được nói khó, không được nói có mà không làm*” để tổ chức đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh trên phạm vi toàn tỉnh trong thời gian sắp tới, vì sức khỏe, sự bình an của nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương, các hội, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức và toàn thể Nhân dân trong tỉnh tập trung cao hơn nữa công tác phòng chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã triển khai, đặc biệt là nội dung Công điện số 3131/CĐ-UBND ngày 26/6/2021 của UBND tỉnh; đồng thời nâng cấp độ một số các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch, cụ thể như sau:

1. Các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị chủ động, ưu tiên triển khai các biện pháp trên tinh thần tập trung mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch; tiếp tục phân công, phân cấp, cá thể hóa trách nhiệm để xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng cấp, ngành, từng người, nhất là người đứng đầu trong phòng, chống dịch; thực hiện nguyên tắc “4 tại chỗ” để chủ động phòng, chống dịch ở mức cao hơn, triển khai các giải pháp kiểm soát dịch nhiều vòng, nhiều lớp, quyết tâm không để dịch xâm nhập, không để lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng.

2. Thực hiện 03 vòng kiểm soát, giám sát các trường hợp đến/về tỉnh, như sau:

a) Vòng 1: Tăng cường năng lực, hiệu quả hoạt động để siết chặt vòng ngoài của các chốt giao thông kiểm soát dịch trên các tuyến quốc lộ tại huyện Thuận Nam, Thuận Bắc, Ninh Sơn, Bác Ái; Tổ liên ngành tại cảng biển, Ga Tháp Chàm (đã được thiết lập theo Công điện 3131/CĐ-UBND).

Các ngành, các cấp theo nhiệm vụ phân công và phân cấp quản lý có trách nhiệm huy động tối đa nhân lực, vật lực phục vụ hoạt động của các Chốt giao thông trên quốc lộ, cảng biển, nhà ga, bến xe... đảm bảo trực thực hiện nhiệm vụ 24/24 giờ, kiểm soát tất cả các phương tiện đi ngang qua hoặc đi vào địa bàn tỉnh, yêu cầu tất cả mọi người dân, tài xế vận tải hàng hóa đều phải có giấy xét nghiệm “âm tính” trong vòng 72 giờ trước khi đến địa phương, sau khi vào tiếp tục thực hiện tốt 5K và theo dõi sức khỏe tại nơi đến.

Trường hợp người dân chưa có giấy xét nghiệm thì tạo điều kiện thực hiện lấy mẫu Test nhanh kháng nguyên Sars-CoV-2 tại Chốt kiểm soát. Giao Sở Y tế hướng dẫn các ngành, các cấp để triển khai phương án, nhân lực, phương tiện và các điều kiện liên quan thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm tại các Chốt theo quy định phòng, chống dịch. *Thời gian thực hiện Test nhanh tại các chốt bắt đầu từ ngày 07/7/2021 đến khi có thông báo mới.*

Việc dừng các phương tiện giao thông để kiểm tra giấy xét nghiệm và lấy mẫu test nhanh (nếu có) phải được phân luồng và thực hiện giãn cách phù hợp, không được để ùn tắc giao thông, mất an ninh trật tự và lây nhiễm chéo dịch bệnh. Đồng thời thiết lập ngay cơ chế cung cấp, trao đổi thông tin kiểm soát giữa các chốt với các ngành, địa phương một cách nhanh nhất.

b) Vòng 2: Yêu cầu tất cả các huyện, thành phố phải thiết lập bổ sung các chốt kiểm soát dịch tại cửa ngõ ra/vào các xã, phường, thị trấn, bến xe, chợ đầu mối....; khuyến khích thành lập chốt kiểm soát tới tận các khu phố, khu vực đông dân cư để kịp thời phát hiện các trường hợp đến/về từ vùng dịch chưa được phát hiện, kiểm soát từ vòng 1.

c) Vòng 3. Tăng cường năng lực, hiệu quả hoạt động của các Tổ kiểm soát dịch tại cộng đồng để siết chặt kiểm soát vòng trong cùng. Thống nhất nâng số lượng thành viên các Tổ Covid cộng đồng từ 03 đến 08 người; tùy mức độ nguy cơ của từng địa bàn, giao UBND các huyện, thành phố quyết định số lượng cụ thể của các Tổ.

Các Tổ giám sát dịch tại cộng đồng phải phân công nhiệm vụ và địa bàn phụ trách cho từng thành viên, đảm bảo phân công thành viên các Tổ quản lý từng cụm hộ gia đình, thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” **hàng ngày** để kịp thời giám sát, phát hiện các trường hợp đến/về địa phương từ vùng dịch (mà chưa được phát hiện qua vòng 1 và vòng 2 nêu trên), kịp thời triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. Đồng thời các địa phương thực hiện việc ký cam kết với các hộ dân về trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch;

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực phối hợp thực hiện hiệu quả trong công tác giám sát người đến/về từ vùng dịch việc phòng, chống dịch bệnh; xác định vòng kiểm soát dịch cuối cùng chính là sự đồng tâm, đồng sức, đồng lòng cùng tham gia của người dân.

3. Chủ trương của Tỉnh tiếp tục mở rộng nhiều điểm xét nghiệm nhanh kháng nguyên và xét nghiệm PCR SAR-CoV-2 phù hợp trên địa bàn tỉnh theo

hình thức dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu và đáp ứng nguyện vọng chính đáng để đủ điều kiện đi lại, giao thương giữa các tỉnh, thành phố. Theo đó, giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố khẩn trương thiết lập và thông báo rộng rãi các điểm xét nghiệm nêu trên để người dân biết; tại các điểm xét nghiệm phải tổ chức đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định; đồng thời có giải pháp tăng cường năng lực lấy mẫu, xét nghiệm, đảm bảo đầy đủ sinh phẩm, vật tư, phương tiện bảo quản mẫu tại tất cả các tuyến từ tỉnh đến xã để kịp thời xét nghiệm cho tất cả những người từ các tỉnh, thành phố có dịch bệnh đến/về địa phương; yêu cầu phải lấy mẫu xét nghiệm ngay trong ngày phát hiện các trường hợp nguy cơ.

Đối với những người đến/về Ninh Thuận từ các tỉnh, thành phố có dịch (sau khi đủ điều kiện qua các chốt kiểm soát), khi về đến địa phương phải khai báo y tế, tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp Real time PCR và thực hiện các biện pháp cách ly y tế theo Công điện số 3131/CD-UBND ngày 26/6/2021 của UBND tỉnh.

4. Siết chặt biện pháp quản lý các trường hợp cách ly tại nhà đối với người về địa phương từ vùng dịch, đặc biệt người được cách ly phải ở phòng riêng, giữ khoảng cách tối thiểu 02 mét với những người thân trong gia đình, không được đi ra ngoài khuôn viên hộ gia đình; Yêu cầu người nhà của người cách ly hạn chế **THẤP NHẤT** việc tiếp xúc cộng đồng; Treo biển cảnh báo ở hộ gia đình có người đang thực hiện cách ly y tế để người dân xung quanh biết, hạn chế tiếp xúc.

5. Đối với việc cho phép các chuyên gia, nhà đầu tư, các đoàn công tác từ vùng có dịch vào làm việc trên địa bàn tỉnh: Tiếp tục thực hiện theo tinh thần Công văn số 2915/UBND-VXNV ngày 16/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay chỉ xem xét cho phép chuyên gia có tay nghề, kỹ thuật cao vào phục vụ triển khai các hoạt động sản xuất cấp bách của các doanh nghiệp, tạm dừng cho phép các lao động thông thường vào làm việc tại các doanh nghiệp. Giao Sở Y tế thẩm định kỹ từng trường hợp, chỉ cho phép người từ vùng dịch vào làm việc tại tỉnh khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Trường hợp không đảm bảo các điều kiện theo quy định, Sở Y tế từ chối và thông báo cho tổ chức, cá nhân liên quan biết.

Các doanh nghiệp đề xuất cho các chuyên gia từ vùng dịch vào tỉnh làm việc vì nhiệm vụ cấp bách, có trách nhiệm quản lý chặt chẽ các trường hợp nêu trên; trong quá trình làm việc phải thực hiện đầy đủ các quy định phòng, chống dịch; sau giờ làm việc chỉ được nghỉ tại nơi cư trú quy định, tuyệt đối không được phép đi ra ngoài, tiếp xúc cộng đồng. Theo phân cấp quản lý, các ngành, các địa phương quán triệt đến các doanh nghiệp quy định nêu trên; đồng thời tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy định phòng, chống dịch; trường hợp các doanh nghiệp, người đến tỉnh làm việc không chấp hành quy định phòng, chống dịch phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu Người đứng đầu các sở, ban ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, phạm vi quản lý trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, xử lý vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Trường hợp dịch bệnh phát sinh do sự lơ đãng quản lý của ngành, địa phương, tổ chức nào thì người đứng đầu chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh và trước pháp luật. Tùy tình hình dịch bệnh, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp./.

Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Huyện, Thành ủy;
- BCĐ phòng chống dịch tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Các CQTW trên địa bàn tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Báo NT, Đài PTTH tỉnh (đưa tin);
- Trung tâm KSBT;
- VPUB: LĐ, CV;
- Lưu: VT, VXNV. NNN

CHỦ TỊCH



Trần Quốc Nam